

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดแค

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเสนอ เพ็ชรแท้	ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดแค	เสนอ เพ็ชรแท้
๒	นายนิวัฒน์ ยนต์สถิตกุล	รองประธานสภาเทศบาลตำบลลาดแค	นิวัฒน์ ยนต์สถิตกุล
๓	นายประกอบ กระจ่างโพธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	ประกอบ กระจ่างโพธิ์
๔	นายไพโรจน์ สุขสมัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	ไพโรจน์ สุขสมัย
๕	นายอาทิตย์ แถมกลาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	อาทิตย์ แถมกลาง
๖	นางจำลอง เพนโคกสูง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	จำลอง เพนโคกสูง
๗	นางวิน ต้นยาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	วิน ต้นยาง
๘	นางขายนีย์ แถมกลาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	ขายนีย์ แถมกลาง
๙	นางวีระนัน เต็นประเสริฐ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	วีระนัน เต็นประเสริฐ
๑๐	นางสุภัทตราภรณ์ สุขสมัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	สุภัทตราภรณ์ สุขสมัย
๑๑	นางสุรีย์ลักษณ์ เพ็ชรแท้	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	สุรีย์ลักษณ์ เพ็ชรแท้
๑๒	นางหนึ่งฤทัย ซอว์เทลล์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	หนึ่งฤทัย ซอว์เทลล์
๑๓	นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลาดแค	พัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์

ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม (คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลาดแค)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์	นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	ชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์
๒	นางสาวบรรจง เพ็ชรพิมาย	รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	บรรจง เพ็ชรพิมาย
๓	นางวรรณานานอก	รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	วรรณานานอก
๔	นายแสวง คงแสน	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	แสวง คงแสน
๕	นายวิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	วิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม

ผู้เข้าร่วมประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางประภัสสร ตรีศิรินันท์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประภัสสร ตรีศิรินันท์
๒	นางสุรัชดา ตันตระกุล	ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณ	สุรัชดา ตันตระกุล
๓	นางอังคณา พริงกลาง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รก. ผู้อำนวยการกองคลัง	อังคณา พริงกลาง
๔	นางสาวสุพิศ แสนลำ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก. ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สุพิศ แสนลำ
๕	นายพิสิษฐ์ ชำของ	ผู้อำนวยการกองช่าง	พิสิษฐ์ ชำของ
๖	นางสาวอาพร ปะนาเส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อาพร ปะนาเส
๗	นายปิ่นฉัตร สอนคำแสน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปิ่นฉัตร สอนคำแสน
๘	นางสาวอูมา สว่างศรี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	อูมา สว่างศรี
๙	นางสาวมณีนุช สีหาบุตรโต	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	มณีนุช สีหาบุตรโต
๑๐	นายวุฒิพงษ์ วงษ์ช่าง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วุฒิพงษ์ วงษ์ช่าง

ผู้มาประชุม ๑๒ คน (ครบองค์ประชุม)
 ผู้ไม่มาประชุม - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแค มาประชุมครบองค์ประชุม

น.ส.พัทธ์ธีรา
 เลขาธิการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแค
 ทุกท่าน ดิฉันนางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
 ตำบลตลาดแค ทำหน้าที่เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ในวันนี้เป็นการประชุมสภา
 เทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบ
 รายชื่อ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้มาประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประชุมครบ
 องค์ประชุม และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
 ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุม
 สภาเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ

- นายเสนอ
ประธานสภา - จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว ขึ้นกล่าวเปิดการประชุมสภา
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ -รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
- นายเสนอ
ประธานสภา - ตามที่สภาเทศบาลตำบลลาดแค ได้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ แต่อย่างใด
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณาว่าจะมีการแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำในรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมานี้ หรือไม่
...ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมาโดยใช้เวลาพอสมควร
โดยไม่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- นายเสนอ
ประธานสภา - มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด จะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม
ถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว ผมก็จะขอมติจากที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๗ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๑ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔ -เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)
- นายเสนอ
ประธานสภา -ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติ พิจารณาเสร็จแล้ว ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบและพิจารณา ต่อไป

น.ส.พัทธ์ธีรา
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทุกท่าน
จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) และมีมติให้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการไว้ ๓ วัน คือ ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม
๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐/๑๖.๓๐ น. โดยให้เสนอคำแปรญัตติภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
ของวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณา
คำเสนอแปรญัตติฯ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

- บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลับคืนมาให้ประธานสภา
เทศบาลตำบลลาดแค แล้ว

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่อย่างใด

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอความเห็น ดังนี้

๑. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามร่างเดิม

- ในระเบียบวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ)
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดดังนี้

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้วไม่ให้นำเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่มีมติไปแล้ว ชัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับ
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณา จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุม
สภาท้องถิ่น จะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้รับรับไว้แล้วตามวรรคสาม
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์
ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้รับรับไว้เท่านั้น

นายเสนอ - เลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว **ต่อไปขอ**
ประธานสภาฯ เชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ได้รายงานการแปรรูปที่ดิน ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาด
 แคน ได้มอบหมายในการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลตำบลตลาดแคน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเชิญครับ

นายไพโรจน์ สุขสมัยฯ - ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาดแคน ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
 ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๗ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแคน
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
 ตามคำสั่งสภาเทศบาลตำบลตลาดแคน ที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับ
 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ตามคำสั่งสภา
 เทศบาลตำบลตลาดแคนที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
 มีหน้าที่รับคำแปรญัตติจากผู้เสนอขอแปรญัตติ และพิจารณาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
 ตำบลตลาดแคน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเมื่อได้ดำเนินการ
 แล้วเสร็จให้เสนอร่างเทศบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
 พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดแคน โดยได้กำหนด
 ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ วัน (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง)
 ในห้วงวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐ น. (วันละ ๘ ชั่วโมง)
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดแคน นั้น

บัดนี้ ห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ
 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแคน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

๑. คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน มีมติไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
 ตำบลตลาดแคน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแคน
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามร่างเดิม

นายเสนอ - เนื่องจากร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแคน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ไม่มีการเสนอคำขอแปรญัตติ

ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
 เทศบาลตำบลตลาดแคน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ในวาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ) โดยเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือ

ก่อนลงมติได้ให้มีการตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล
 อยู่จำนวน ๑๒ คน จากจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๒ คน
 ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแคน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ) โดยเห็นชอบตามร่างเดิม
 จำนวน ๑๑ เสียง ออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๒ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)

นายเสนอ - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย
ประธานสภา - ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) การพิจารณาในวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาเสร็จแล้วให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ

น.ส.พัทธ์ธีรา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
เลขานุการสภาฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ดังนี้
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายวันแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่

นายเสนอ - ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ)

นายเสนอฯ - เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ แล้ว
ประธานสภาฯ ขึ้นตอนต่อไป สภาเทศบาลฯ จะต้องส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้นายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติ
ราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติกันเงินไว้เหลือมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
กองการศึกษา จำนวน ๒ โครงการ

นายเสนอ - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอยุติกันเงินไว้เหลือมปี งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ

นายชัยรัตน์ ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ขอเสนอยุติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณรายจ่าย
นายกเทศมนตรีฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่สภาเทศบาลตำบลลาดแค สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) ข้อ ๕.๖
ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สภาเทศบาลตำบลลาดแค เห็นชอบ
ให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการนั้น

หลักการและเหตุผล

ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีไม่ก่อกั้นผู้กพัน ตามที่สภาเทศบาลตำบลลาดแค เห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ บริเวณสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลลาดแค รายละเอียดดังนี้

รายการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	งบประมาณ/บาท
<p><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ มีหลังคาคลุม โรงเรียนเทศบาล ลาดแค เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา <u>ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม</u></p>	๓,๐๐๐,๐๐๐.-
<p><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์หลังคา โค้งและด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) โรงเรียน เทศบาลลาดแค เทศบาลตำบลลาดแค ชุมชนลาดแค หมู่ที่ ๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา <u>ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม</u></p>	๒๖๔,๐๐๐.-

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาที่เหลือไม่สามารถดำเนินการก่อกั้นผู้กพันและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นายกเทศมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นำเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ จึงต้องขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี ในส่วนที่ไม่สามารถก่อกั้นผู้กพันได้ตามรายการโครงการข้างต้น

ระเบียบข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อกั้นผู้กพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลลาดแค พิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลือมปี ต่อไป

นายเสนอ - ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติกักเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ
 ประธานสภาฯ ระบายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบแล้วนั้น สมาชิก
 สภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ขอเชิญ
 ได้ครับ

....ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาโดยใช้เวลาพอสมควร....

นายเสนอ - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใด ต้องการอภิปราย หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ผมก็จะขอมติที่
 ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติกักเงินไว้เบิกเหลือในปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมีหลังคาคลุม
 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 งบประมาณตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
 งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
 อเนกประสงค์หลังคาโค้งและด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม)
 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒
 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๔,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
 งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๕.๒ ญัตติขออนุมัติกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 กรณียังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จำนวน ๑ รายการ

นายเสนอ - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ประธานสภาฯ งบประมาณ ๒๕๖๗ กรณียังมีได้กักหนี้ผูกพัน ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาต่อไป
 ขอเชิญครับ

นายชัยรัตน์ ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ขอเสนอญัตติขออนุมัติกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณียังมีได้กักหนี้ผูกพัน

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลตลาดแค เพื่อกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ งบประมาณ จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
 (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) กรณียังมีได้กักหนี้ผูกพัน

เหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
 การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสน
 บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

ห้องควบคุมปรับอากาศ ติดตั้งชุดไปมิตัดดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๑ คัน

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๕ การกักเงิน ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลลาดแค กักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ งบประมาณจำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

นายเสนอ ประธานสภา - ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติกักเงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ของกองสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ ให้ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบแล้วนั้น สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ขอเชิญได้ครับ

....ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาโดยใช้เวลาพอสมควร....

นายเสนอ ประธานสภา - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ต้องการอภิปราย หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

มติที่ประชุม

๑. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง

งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๕.๓ ญัตติขออนุมัติกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน) กองช่าง จำนวน ๖ โครงการ

นายเสนอ ประธานสภา - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติกักเงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาต่อไปขอเชิญครับ

นายชัยรัตน์ นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงขอเสนอญัตติต่อประธานสภาเพื่อขออนุมัติกักเงินจากสภาเทศบาลตำบลลาดแค ของกองช่าง ตามระเบียบ จำนวน ๗ โครงการ ดังรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๒๘ ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๗๓ ตารางเมตร และลงดินไหล่ทางตามสภาพ

- วางท่อ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ รวมความยาว ๑๒๓ เมตร และเชื่อมท่อระบายน้ำ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๗ หน้าที่ ๙ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สองข้างถนน ถนนเทศบาล ซอย ๑ (จากสามแยก ซอย ๑ - ถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลตลาดแค) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สองข้างถนน ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร และบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๙ บ่อ พัก รวมความยาว ๒๗๘ เมตร และเชื่อมระบบระบายน้ำเดิม

- ก่อสร้างถนน คสล. ขยายผิวจราจรกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๙ ตารางเมตร และลงดินไหล่ถนนตามสภาพ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๘ หน้าที่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓ (บ้านนางสำเรียง แซ่เอี้ยบ ถึงสามแยกทางไปบ่อขยะ) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- รื้อ/ยกระดับถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงดินตามสภาพ

- วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ รวมความยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๑๐ หน้าที่ ๑๑ งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๗/๔ (ถนนเทศบาล ซอย ๗ ถึงถนนเทศบาล ซอย ๑๗) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๓ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินตามสภาพพื้นที่

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๓
หน้าที่ ๑๒ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕. โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๑๑/๑
(บ้านนางน้ำฝน เคนชาติ ถึงบ้านนางเสงี่ยม วิเศษนอก) ชุมชนลำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบล
ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด

- รื้อ/ยกระดับถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงดินตามสภาพ

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล. จำนวน ๙ บ่อ รวมความยาว ๘๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแค
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ โครงการที่ ๑๔ หน้าที่
๑๓ งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๖. โครงการปรับปรุงถนน และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๙/๑
(สามแยกซอย ๙ ตัดกับซอย ๙ ไปซอย ๑) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- รื้อ/ยกระดับถนน คสล. กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงดินตามสภาพ

- วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
จำนวน ๑๖ บ่อ รวมความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ โครงการที่ ๑๕ หน้าที่
๑๔ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

รวมทั้งหมด ๖ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๕๒,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสน

ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๕ การกักเงิน ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ข้าพเจ้าฯ จึงขออนุมัติกักเงินงบประมาณดังกล่าว ของกองช่าง ไว้เบิกเหลือมีปี
จำนวน ๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๕๒,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้มันตามช่วงเวลาที่กำหนดในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำญัตติตั้งกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลลาดแค เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายเสนอ - ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติกักเงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภา งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ให้ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบแล้วนั้น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่ขอ
เชิญได้ครับ

....ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาโดยใช้เวลาพอสมควร....

นายเสนอ - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใด ต้องการอภิปราย หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ผมก็จะขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกักเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาล
ซอย ๒๘ ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สองข้างถนน ถนนเทศบาล ซอย ๑
(จากสามแยก ซอย ๑ - ถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลลาดแค) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒
ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๓. โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓ (บ้านนางสำเรียง
แซ่เอี้ยบ ถึงสามแยกทางไปบ่อขยะ) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๗/๔ (ถนนเทศบาล ซอย ๗ ถึง ถนนเทศบาล
ซอย ๑๗) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบล ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๕. โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๑๑/๑ (บ้านนางน้ำฝน
เคนชาติ ถึงบ้านนางเสงี่ยม วิเศษนอก) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๖. โครงการปรับปรุงถนน และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๙/๑ (สามแยกซอย ๙ ตัดกับซอย ๙ ไปซอย ๑) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กรณีก่อกั้นผูกพัน)

นายชัยรัตน์ ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ กิตติศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค แจ้งให้ทราบ การกั้นเงิน
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีก่อกั้นผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย
จากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ตามระเบียบ
จำนวน ๒ โครงการ ดังรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ถนน
เทศบาล ซอย ๒/๒ (ซอยยายิ้ม) ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร และลงดินไหล่ทางตามสภาพ

- วางท่อ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๕ บ่อ
รวมความยาว ๕๖ เมตร และเชื่อมท่อระบายน้ำ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค เลขที่
กข. ๒-๖/๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๑๔ ชุมชนสำโรง
ตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- รื้อและยกระดับถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๓ ตารางเมตร

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๑๖ บ่อพัก รวมความยาว
๑๒๔ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค เลขที่ กข ๒-๒/๒๕๖๗ จำนวนเงิน
๕๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมทั้งหมด ๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบ กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

นายชัยรัตน์ ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ กิตติศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค แจ้งให้ทราบ การกั้นเงิน
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีที่ก่อหนี้ผูกพัน) งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ของกองช่าง ตามระเบียบ จึงขอแจ้งให้สภาทราบ จำนวน ๒ โครงการ ดังรายละเอียด
ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๑๙ (บ้านนาย
ชอบ แจ้งพิมาย) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- รื้อ/ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค เลขที่
กข๒-๓/๒๕๖๖

- รื้อ/ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทางขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตรตามแบบ
มาตรฐาน ทถ.๕-๒๐๓ และแบบเลขที่ ทถ.๕-๒๐๔ จำนวน ๑ สายทาง จำนวนเงิน
๑,๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๙/๒ (บ้านนายยนต์
แสนประเสริฐ ถึงบ้านนางทองใบ มุมกลาง) และซอย ๙/๓ (บ้านนายต่วน ทินใหม่ ถึงบ้าน
นายสมพงษ์ ภาคกลาง) ความยาวรวม ๕๔๐.๐๐ เมตร ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบล
ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

ช่วงที่ ๑

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินพร้อมบดอัดแน่นกว้าง ๖.๐๐ - ๖.๕๐ เมตร
สูง ๐.๐๐ - ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร

ช่วงที่ ๒

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๓๙.๐๐ ตารางเมตร ลงดินพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร
สูง ๐.๐๐ - ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๓

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๘.๐๐ ตารางเมตร ลงดินพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร สูง ๐.๒๐
เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- วางท่อ คสล. อัดแรง Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๑ บ่อ รวมความยาว
๒๒๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค เลขที่ กข ๒-๔/๒๕๖๖ จำนวน ๑ สายทาง
จำนวนเงิน ๒,๘๓๗,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รวมทั้งหมด ๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่

...ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดที่จะเสนอเรื่องใดแต่อย่างใด

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกแล้ว การประชุมในวันนี้ก็ได้มีการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแคทุกท่าน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดแคทุกท่าน และพนักงานเทศบาลตำบลตลาดแคทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพัทธ์ธรา ศรีทรัพย์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาดแค

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ครั้งที่๒...../๒๕๖๗ เมื่อวันที่.....๑ ๘ ก.ย. ๒๕๖๗.....


(นางหนึ่งฤทัย ซอว์เทลล์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายอาทิตย์ แถมกลาง)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางสุรีย์ลักษณ์ เพ็ชรแท้)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลตลาดแค ได้มีการประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗



(นายเสนอ เพ็ชรแท้)

ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดแค